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Eins og vitað er eru komin ný umferðarlög. Samkvæmt þeim mega hreyfihamlaðir, með 
svokölluð P-kort, keyra á göngugötum. Borgarfulltrúi Viðreisnar hefur nýlega tjáð sig um 
þetta ákvæði í fjölmiðlum á þann hátt að það vekur upp áhyggjur af því hvort 
borgarmeirihlutinn ætli kannski að hunsa þetta ákvæði og þar með brjóta lög? Borgarfulltrúi 
Viðreisnar segir að löggjafinn hafa verið á villigötum þegar ný umferðarlög voru samþykkt. 
Það þykir nokkuð alvarlegt þegar borgarfulltrúi er farinn að segja að löggjafinn „sé á 
villigötum“. Með því að segja það er hann að grafa undan trausti fólks á löggjafanum. 
Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst það sérstaklega alvarlegt að kjörinn fulltrúi tjái sig með 
þessum hætti um löggjafann. Borgarfulltrúi Viðreisnar hefur áhyggjur af heildarásýndinni en 
tjáir sig ekkert um þarfir fatlaðs fólks og að gefa þeim kost á að komast inn á göngugötu. 
Borgarfulltrúi Flokks fólksins er feginn að frumvarpið kom aldrei fyrir sjónir 
borgarmeirihlutans sem hefði þá lagt allt kapp á að beita sér gegn því og þar með hefta 
möguleika fatlaðra að komast leiðar sinnar. Ætlar meirihlutinn að virða ný umferðarlög, það 
ákvæði sem kveður á um að hreyfihamlaðir geti ekið og lagt á göngugötu?


